

## Chương trình giảng dạy được xây dựng dành cho nam sinh

### HIỂU CÁCH HỌC TẬP CỦA CON TRAI

Được thành lập vào năm 1923, South Kent School là trường nội trú dành cho nam sinh hàng đầu ở Hoa Kỳ, nổi tiếng với di sản 100 năm đào tạo ra những chàng trai trẻ mạnh mẽ, có năng lực và có tư duy cầu tiến. Nằm cách Thành phố New York chỉ hơn một giờ, khuôn viên trường của chúng tôi mang đến một môi trường thanh bình và đầy cảm hứng, nơi học sinh phát triển mạnh mẽ về mặt học thuật, thể thao và tinh thần.

## Học tập được thiết kế cho tương lai

### KỸ NĂNG TƯƠNG LAI

Chương trình giảng dạy của chúng tôi kết hợp giữa học thuật truyền thống với các dịch vụ hiện đại, nhấn mạnh vào tài chính, kỹ thuật, công nghệ và tinh thần kinh doanh. Học sinh có cơ hội duy nhất để kiếm được tín chỉ đại học khi vẫn còn học trung học, mang lại cho các em một khởi đầu thuận lợi đáng kể trên hành trình giáo dục đại học của mình.



## Cuộc sống sinh viên được hướng dẫn bởi các giá trị cộng đồng

### BA GIÁ TRỊ

Cuộc sống đơn giản, Tự lực cánh sinh và Mục đích thẳng thắn đã là những nguyên tắc chỉ đạo tại South Kent trong hơn một thế kỷ. Những giá trị này là trọng tâm của phương pháp giáo dục của chúng tôi. Ngoài ra, dịch vụ cộng đồng đồng nghĩa với trải nghiệm “Sườn đồi” của chúng tôi, giúp phát triển cá nhân, lòng nhân ái và xây dựng tính cách.







## Thể thao thành tích cao



Trường South Kent là trường dẫn đầu về thể thao thành tích cao, cung cấp các chương trình chuyên biệt về bóng đá, bóng rổ và khúc côn cầu vượt trội ở các trường tư thục trên khắp Bắc Mỹ. Mô hình phát triển của chúng tôi được điều chỉnh để đáp ứng các sinh viên-vận động viên ở vị trí hiện tại và đưa họ lên một tầm cao mới. Ngoài các chương trình ưu tú của mình, chúng tôi còn cung cấp nhiều cơ hội thể thao cho mọi loại sinh viên-vận động viên, bao gồm các câu lạc bộ và các đội nội bộ như chơi gôn, đạp xe leo núi, bóng vợt, trượt tuyết và trượt ván trên tuyết.



9:1 Tỷ lệ Học sinh / giáo viên



47% Đa dạng



Tỷ lệ tốt nghiệp 99%



Khuôn viên rộng 650 mẫu Anh



100 Năm Xuất Sắc



Cảm ơn bạn đã quan tâm đến Trường Nam Kent. Chúng tôi mời bạn quét mã QR cho Chuyến tham quan ảo và đăng ký ngay.